



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ศูนย์อนามัยที่ ๒
เลขที่รับ 14351
วันที่ 2 มี.ค. 2564
เวลา 9.25

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๓๐

ที่ สธ ๐๔๒๖.๐๒/๑๑๕๗๙

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔


เรื่อง สรุปรายชื่อผลงานของกรมอนามัยที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง
 ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน
 เลขานุการกรม

ตามที่กรมอนามัยได้เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการส่งผลงาน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยให้ความสนใจและเสนอผลงานมาเพื่อพิจารณาสมัครขอรับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ ผลงาน นั้น

กรมอนามัย ขอส่งสรุปรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาลั่นกรองและส่งสมัครขอรับรางวัลไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ ผลงาน ประกอบด้วย (๑) รางวัลบริการภาครัฐ จำนวนรวม ๓๒ ผลงาน ได้แก่ นวัตกรรมบริการ จำนวน ๑๑ ผลงาน พัฒนาการบริการ จำนวน ๑๘ ผลงาน บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน ๒ ผลงาน และยกระดับบริการที่ตอบสนองสถานการณ์โควิด 19 จำนวน ๑ ผลงาน และ (๒) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวนรวม ๕ ผลงาน ได้แก่ สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน ๓ ผลงาน สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จำนวน ๒ ผลงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายบัญชา คำทอง)
 รองอธิบดีกรมอนามัย
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์

<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา
<input type="checkbox"/> โปรดดูหมายเหตุ	<input type="checkbox"/> เพื่อสั่งการ

<input checked="" type="checkbox"/> หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ	<input type="checkbox"/> หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
<input type="checkbox"/> หัวหน้ากลุ่มพัฒนายามียังแวดล้อม	
<input type="checkbox"/> หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	
<input type="checkbox"/> หัวหน้ากลุ่ม...	

๑๗๗
 ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
 ๒๕๖๔

๒๕๖๔
 ๓ มี.ค. ๒๕๖๔

๒๕๖๔
 ๓ มี.ค. ๒๕๖๔

๒๕๖๔
 ๓ มี.ค. ๒๕๖๔

สรุปรายชื่อผลงานของกรมอนามัยที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564 (จำนวนทั้งหมด 37 ผลงาน)

รางวัลบริการภาครัฐ	32 ผลงาน
- นวัตกรรมบริการ	11 ผลงาน
- พัฒนาการบริการ	18 ผลงาน
- บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ	2 ผลงาน
- ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 (ภาพรวมกรม)	1 ผลงาน
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	5 ผลงาน
- สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม	3 ผลงาน
- สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม และผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ	2 ผลงาน

ที่	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน
สมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ จำนวน 11 ผลงาน		
1	หลักสูตร "เล่านิทานเพื่อพัฒนาการเด็ก" แบบองค์รวม	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
2	การออกแบบนโยบาย "หวานน้อยสั่งได้"	สำนักโภชนาการ
3	รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพออนไลน์ 7 สัปดาห์สุขภาพดี ฟื้นฟูที่บ้าน (7 WEEKS Fit at home)	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
4	การขับเคลื่อนมาตรการการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคนไทย	สำนักทันตสาธารณสุข
5	อสม.กับหุ่นเด้ามนจำลองมหัศจรรย์คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
6	หลักสูตรการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุรอบรู้สุขภาพ	สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
7	การพัฒนากระบวนการดูแลระยะยาวด้วยระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
8	การพัฒนาแนวทางห้องปลอดฝุ่นและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
9	ระบบตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
10	รูปแบบการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
11	ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits)	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
สมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 18 ผลงาน		
12	พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการจัดการภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 3	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
13	รวมพลังขับเคลื่อน MCH Board สู่การพัฒนาอนามัยแม่และเด็กที่ยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 3	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
14	เพื่อนใจวัยทีนเสริมสมรรถนะการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
15	ทุกวัน ทุกวัย โพลัส (+) : ภารกิจพิชิตโรคขาดสารไอโอดีนยั่งยืน	สำนักโภชนาการ
16	การพัฒนาหลักสูตรมิติใหม่:โรงเรียนรอบรู้สุขภาพเพื่อเด็กไทยสุขภาพดี	สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
17	ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (HHDC Dashboard)	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
18	การพัฒนาแบบแผนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนจังหวัดสระบุรี	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
19	สร้างเด็กอัจฉริยะด้วยการพัฒนาทักษะสมอง เขตสุขภาพที่ 10	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
20	บันได 6 ชั้น 6B-Value สร้างคุณค่า สู่ความสำเร็จการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพเด็กนักเรียนไทย	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ที่	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน
21	เปิดใจ เพื่อขยายบริการที่ปลอดภัย	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
22	ส่งรักส่งนม..จากอกแม่สู่ลูก	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
23	ดิจิทัล แพลตฟอร์ม ก้าวทำใจ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
24	ระบบส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ ตามคุณธรรม 8 ประการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
25	มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
26	การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
27	การสร้างความรู้รอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในมารดาหลังคลอดหรือผู้เลี้ยงดูหลัก	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
28	การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
29	การจัดการภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเด็กปฐมวัยไทย เขตสุขภาพที่ 6	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ✓
สมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหาร จำนวน 2 ผลงาน		
30	ระบบเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
31	สถานบริการดิจิทัล : เครื่องชั่งน้ำหนักและประเมิน BMI เชื่อมบันทึกผลข้อมูลของผู้รับบริการใน Hos XP	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
สมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 1 ผลงาน		
32	การยกระดับกระบวนการทำงานและส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ของกรมอนามัย (แปร่งพื้น New normal, ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร, อนามัยโพล)	สำนักทันตสาธารณสุข สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย
สมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ผลงาน		
33	อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	กรมอนามัย /สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
34	Child and Family Team เพื่อการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9	กรมอนามัย /ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
35	การพัฒนาหลักสูตรแม่ชีคิลานุปัฏฐายิกา ภายใต้โครงการปัญญาและศรัทธา	กรมอนามัย /ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
สมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จำนวน 2 ผลงาน		
36	โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพภายใต้หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก	กรมอนามัย /สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
37	โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเพื่อเข้าถึงอาหารคุณภาพของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	กรมอนามัย /สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง